

Special
หุ้นอินไซด์
สนใจลงทุนโฆษณา
ติดต่อ คุณ บี
02-276-5976
รู้จัก รู้จริง คลุกวงในหุ้นสไลด์ล้วยๆ www.Hooninside.com

HOON INSIDE special



ฉบับที่ 721 ประจำวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561



CHOW เซ็น MOU "Tata International Metals"

ขายเหล็กแท่งยาว 1 แสนตัน

สเปเชียลหุ้นอินไซด์ - CHOW เซ็น MOU กับ Tata

International Metals (Asia) งานนี้ Tata เข้าซื้อผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว เพื่อส่งออก 100,000 ตัน ภายใน 12 เดือน ล็อตแรกซื้อแล้ว 20,000 ตัน

>>> อ่านต่อหน้า 2



หนีเสือปะจระเข้

By : เจ็เยเลม ณ Wall Street

เผ้าท์มอยภาษาหุ้น
โดยเจ็เยเลม
ณ Wall Street

>>> อ่านต่อหน้า 6

ก.ล.ต. เช็คบิล

กรรมการ POLAR กับพวกรวม 11 ราย

กรณีสร้างหนี้เทียม

สเปเชียลหุ้นอินไซด์ - ก.ล.ต. กล่าวโทษกรรมการ POLAR กับพวกรวม 11 ราย กรณีสร้างหนี้เทียม และลงข้อความเท็จในเอกสาร

>>> อ่านต่อหน้า 3

โบรคฯ ลั่นโกซื้อ WHA

กำไรโค้งแรกอู้ฟู่

เคาะเป้า 4.89 บ.

สเปเชียลหุ้นอินไซด์ - โบรคฯ ลั่นโกซื้อ WHA กำไรโค้งแรกอู้ฟู่ ถึง 703 ล้านบาท โต 7.7 เท่าตัว YoY เคาะเป้า 4.89 บ. ขณะที่ราคาหุ้นปัจจุบันต่ำกว่า NAV

>>> อ่านต่อหน้า 5



สำหรับ PT
 เราไม่ได้หยุดอยู่แค่การให้บริการด้านพลังงาน
แต่ทุกที่ทั่วไทย PT จะไปถึง
เพื่อเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยทั่วประเทศ

"บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)"



CHOW เซ็น MOU


"Tata International Metals"

ขายเหล็กแท่งยาว 1 แสนตัน




นายอรวีล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") CHOW เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการค้า (MOU) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 กับ Tata International Metals (Asia) Ltd. ("Tata") ประกอบธุรกิจจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กทั่วโลก โดย Tata มีความประสงค์ขอเข้าซื้อผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Steel Billets) เพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ จำนวน 100,000 ตัน ภายในระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 ในราคาที่สามารถแข่งขันได้ตามสถานการณ์ตลาดเหล็กในช่วงนั้น โดยมีการยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว จำนวน 20,000 ตัน





สำหรับ PT
 เราไม่ได้หยุดอยู่แค่การให้บริการด้านพลังงาน
แต่ทุกที่ทั่วไทย PT จะไปถึง
เพื่อเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยทั่วประเทศ
 "บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)"



ก.ล.ต. เช็คบิล

กรรมการ POLAR กับพวกรวม 11 ราย

กรณีสร้างหนี้เทียม

ก.ล.ต. กล่าวโทษคณะกรรมการบริษัท โพลาริส แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (POLAR) กับพวกรวม 11 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณี ร่วมกันสร้างหนี้เทียมจำนวนประมาณ 3.6 พันล้านบาท เพื่อให้ POLAR เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งลงข้อความเท็จในบัญชีหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ POLAR พยายามเบียดบังเอาทรัพย์สินของ POLAR เป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต และพยายามแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผู้อื่นซึ่งทำให้ POLAR เสียหาย โดยบุคคลที่ถูกกล่าวโทษในครั้งนี้ ประกอบด้วยกรรมการ POLAR 5 ราย ได้แก่ (1) นายญาณกร วรากุลรักษ์ (2) นายพูนศักดิ์ ชุมช่วย (3) นายอาสา นินนาท (4) นายฐากร ทวีศรี และ (5) นายดนูช บุนนาค รวมทั้งบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นอีก 6 ราย ได้แก่ (6) บริษัท ซิมบา อินเตอร์ จำกัด (7) นายอัครเดช วัฒนนะ (8) นายธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ (9) บริษัท ยูไนเต็ด เทรดิง กรุ๊ป จำกัด (10) นายอภิรักษ์ จูตระกูล และ (11) นายกำแหง หุ่นหิรัญย์สาย

สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. มีข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของกรรมการ POLAR ในไตรมาส 2 ปี 2560 ประกอบกับมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการของ POLAR จำนวนมาก ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดทำให้ ก.ล.ต. สรุปได้ว่า บุคคลทั้ง 11 ราย ได้ร่วมกันดำเนินการ หรือมีส่วนร่วมเห็นยินยอมและสนับสนุนการกระทำผิดในช่วงปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท POLAR แกล้งให้ POLAR เป็นหนี้จำนวนประมาณ 3.6 พันล้านบาท ทั้งที่ไม่เป็นความจริง โดยให้บุคคลภายนอกนำมูลหนี้ที่ไม่เป็นความจริงมาฟ้องเรียกค่าเสียหายมูลค่าสูง เพื่อลวงให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่า POLAR มีหนี้สินเพิ่มขึ้นมากในระยะเวลาอันสั้น จนเข้าข้อสันนิษฐานของการมีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นเหตุในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู

กิจการและล้มละลาย ซึ่งท้ายที่สุด จะส่งผลให้เจ้าหนี้ที่แท้จริงของ POLAR ไม่ได้รับชำระหนี้ การกระทำความดังกล่าว จึงเข้าข่ายเป็นความผิดฐานกระทำการไม่ให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้

(2) การแกล้งให้ POLAR เป็นหนี้ทั้งที่ไม่เป็นความจริงข้างต้น ทำให้บุคคลภายนอกที่นำมูลหนี้ซึ่งไม่เป็นความจริงมาฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก POLAR สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายที่ POLAR ถูกศาลล้มละลายกลางสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วได้ การกระทำความดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการพยายามเบียดบังเอาทรัพย์สินของ POLAR

เพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต และเป็นการพยายามแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ทำให้ POLAR เสียหาย

(3) การที่คณะกรรมการบริษัท POLAR จัดประชุมกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ POLAR ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการโดยอ้างว่าบริษัทมีหนี้สินล้นพ้นตัวจากหนี้ทั้งที่ไม่เป็นความจริง และการที่ POLAR ชี้แจงข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการที่ระบุว่าบริษัทมีหนี้สินล้นพ้นตัว

รวมถึงการที่ POLAR ยื่นคำให้การในคดีล้มละลายโดยยอมรับตามคำฟ้องของนายกำแหงทุกประการว่า POLAR ผิดสัญญาซื้อขายหุ้นต้องคืนเงินค่าหุ้นให้นายกำแหง 105 ล้านบาท เป็นการกระทำหรือยินยอมให้ลงข้อความเท็จในเอกสารของ POLAR หรือที่เกี่ยวข้องกับ POLAR เพื่อลวงบุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของ POLAR



ก.ล.ต. เช็คบิล

กรรมการ POLAR กับพวกรวม 11 ราย กรณีสร้างหนี้เทียม

ทั้งนี้ การกระทำตามรายละเอียดข้างต้น เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 310 และมาตรา 312 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 308 และมาตรา 311 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 80 แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ ก.ล.ต. ต้องดำเนินการกล่าวโทษผู้กระทำผิดต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยการกระทำผิดแต่ละกรณีอาจต้องระวางโทษอาญาโดยจำคุกตั้งแต่ห้าถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนถึงหนึ่งล้านบาท

นอกจากนี้ การดำเนินการดังกล่าว ยังมีผลให้บุคคลที่ถูกกล่าวโทษเข้าข่ายมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ถูกกล่าวโทษดำเนินคดี ซึ่งในกรณีนี้เป็นผลให้กรรมการ POLAR ทั้งหมดจำนวน 5 ราย ได้แก่ นายญาณกร นายพูนศักดิ์ นายอาสา นายฐากร และนายดนุช ไม่สามารถเป็นกรรมการ POLAR ต่อไปได้ อดีตกฎคดีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ POLAR เนื่องจากปัจจุบันอำนาจในการบริหารจัดการ POLAR ตกเป็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามที่ศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด POLAR

อนึ่ง การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญานั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรมตามลำดับ



POLARIS
CAPITAL







บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) Tel. 0-2017-9999



www.tmill.co.th

โบรกฯ ลุ้นโกช้อ WHA

กำไรโค้งแรกอู้ฟู่

เคาะเป้า 4.89 บ.

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ออกบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ แนะนำซื้อ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) คาด งวด 1Q61 คาดโอนที่ดิน 130 ไร่ บวกกับรับรู้รายได้จากการขายทรัพย์สินเข้ากอง REIT หนุนกำไรโดดเด่น และยังได้รับปัจจัยบวกที่ต่อเนื่องจาก พ.ร.บ. EEC คาดบังคับใช้ใน 2Q61 หนุนทั้งความต้องการที่ดินและบริการเช่าคลังสินค้าเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาหุ้นในปัจจุบัน มี Upside กว้างถึง 30% คงคำแนะนำซื้อ

การขายทรัพย์สินเข้า HREIT หนุนกำไร 1Q61 โดดเด่น

คาด 1Q61 มีกำไรสุทธิสูงถึง 703 ล้านบาท เดบิต 7.7 เท่าตัว YoY สาเหตุหลักมาจากการรับรู้กำไรหลังภาษี จากการขายทรัพย์สินเข้ากอง HREIT ที่เลื่อนมาจากไตรมาสก่อน รวม 407 ล้านบาท และงวดนี้ธุรกิจนิคมฯ คาดโอนที่ดินได้ 130 ไร่ เมื่อนับรวมกันงวด 1Q61 จะมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ อยู่ที่ 1.73 พันล้านบาท เดบิต 12.1 เท่าตัว YoY ด้านส่วนแบ่งกำไรคาดเดบิตเด่นที่ 450 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทำได้เพียง 258 ล้านบาท เพราะมีการปิดซ่อมบำรุงของโรงไฟฟ้าถ่านหิน Gheco-one แต่อย่างไรก็ตามรายได้ค่าเช่าและบริการจะชะลอตัว 7% YoY ที่ 777 ล้านบาท เนื่องจากมีพื้นที่เช่าลดลง หลังขายทรัพย์สินเข้ากอง REIT ตั้งแต่ช่วง 4Q60 และต่อเนื่องมายัง 1Q61

พ.ร.บ. EEC น่าจะบังคับใช้ 2Q61 หนุนการลงทุน

พ.ร.บ. EEC น่าจะบังคับใช้ 2Q61 หนุนกระแสการลงทุน โดยล่าสุด อาลีบาบา ธุรกิจ E-Commerce รายใหญ่จากจีน จะเดินทางมาพบ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือหลายด้าน ฝ่ายวิจัยประเมินว่าน่าจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อ WHA ซึ่งมีบริการให้เช่าคลังสินค้าแบบ BuiIt to Suit จำนวนมากตั้งอยู่ในเขตโลจิสติกส์ที่สำคัญ เช่น ย่านบางนาตราด และในพื้นที่ EEC เริ่ม...พัฒนานิคมฯที่เวียดนาม ปีนี้!

ปัจจุบันนิคมฯ โครงการ Nghe An ประเทศเวียดนาม ได้รับ Investment Certificate แล้วในเฟสแรก 498 Ha (3.1 พันไร่) จากเนื้อที่ทั้งหมด 3,200 Ha (2 หมื่นไร่) โดยเดือน เม.ย. 2561 บริษัทได้เริ่มถมที่ดิน เพื่อเตรียมพื้นที่ให้พร้อมขาย คาดว่าจะเปิดขาย Presales ได้ใน 4Q61 เนื่องจากมีลูกค้าติดต่อและมี Potential ทำสัญญาแล้ว เบื้องต้น 60-80 ไร่ ขณะที่ปี 2562 น่าจะเห็นการก่อสร้างโรงงานให้เช่า รวมถึงบริการสาธารณูปโภคที่จะเกิดขึ้นตามมา

ราคาหุ้นยังต่ำกว่า NAV แนะนำซื้อ

ฝ่ายวิจัยประเมินมูลค่าพื้นฐาน อิงวิธี NAV ได้ราคาเหมาะสม 4.89 บาท ขณะที่ราคาหุ้นปัจจุบันต่ำกว่า NAV ที่ประเมินในปี 2561 ถึง 30% อีกทั้งหุ้นราคาไม่แพง ซื้อขายบน Expected PER 12 เท่า แนะนำสะสมซื้อ

GUNKUL
TEL. 0-2242-5800 www.gunkul.com



เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจียเลน ณ Wall Street

หนีเสือปะจระเข้ By : เจียเลน ณ Wall Street ตลาดหุ้น

หนีเสือปะจระเข้ สวัสดิ์วันปีใหม่ไทยแฟนคลับ
ทุกๆท่านนะเจ้าคะ เพลอแปบเดียวผ่านช่วงวันหยุดไปเร็วเหลือเกิน ส่วนตัวเจ้พักผ่อนชำระแบดเรียบบร้อย เตรียมมาลุยกันต่อ
นะเจ้าคะ สำหรับปู SET ของเรา ก็ถือเป็นเรื่องน่าติดตามเจ้าคะสำหรับประเด็นใน
ตปท. ที่สำคัญตอนนี้ เรียกได้ว่าหนีเสือปะจระเข้ก็ได้เจ้าคะ เพราะเฮียทรมัปของ
เราเกรเหลือเกิน เพิ่งจะพักยกสงครามน้ำลาย(การค้า)กับจีนไปหมาดๆ ก็หันมาสั่ง
กดปุ่มยิงชิปนาซูธใส่ซีเรียท่ามกลางความวิตกกังวลในสงครามโลกครั้งที่ 3 แต่เหง
ประกาศยกเลิกชะงัน (ทำเป็นเด็กเล่นของเล่นไปได้) น่าติดตามเจ้าคะ หลังจากนั้นจะ
ไปประธานใครต่อ จะกระทบกับบ้านเรามากน้อยแค่ไหน และสถิติที่ตลาดหุ้นบ้านเรา
จะวิ่งแรงในช่วงสงกรานต์ต่อเนื่องแบบทุกๆปีใหม่ มาลุ้นกันต่อเจ้าคะ

เปิดหัวกันด้วยที่ใหญ่กันก่อนเลยเจ้าคะสำหรับเฮียปอ PTT ที่เริ่มจะวิ่งแรง
หลายวันต่อเนื่องกันนะเจ้าคะ ล่าสุดขึ้นมาปิดที่ 550 บาท พร้อมนับถอยหลัง
ประเด็นการแตกพาร์นะเจ้าคะ ล่าสุดบอร์ดได้อนุมัติการแตกพาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เจ้าคะ คาดว่าจะเริ่มเทรดพาร์ใหม่ในช่วงเดือนหน้ากันแล้วนะทุกคน ซึ่งตอนนี้ก็เข้าสู่
โหมดแก๊งก์ไรกันต่อเนื่องนะเจ้าคะ หลายสำนักพุ่งเป้าไปเหนือ 600 กันแทบยกแผง
น่าลุ้นกันทีเดียวเชียวนะเจ้าคะ

มาต่อกันที่กลุ่มโรงไฟฟ้ากันสักหน่อยนะเจ้าคะสำหรับสามผู้กล้านำทัพ
BGRIM GULF และ GPSC เจ้าคะ กอดคอกันฟันตัวแรงได้สวยก่อนช่วงวันหยุดยาว
ให้ได้ใจชื้นกันอย่างต่อเนื่องเจ้าคะ โดย BGRIM หลังเบรก 25.00 บาทขึ้นมาได้
ราคาก็ปรับตัวขึ้นแรงอย่างต่อเนื่องเจ้าคะ ขึ้นไปปิดที่ 26.75 บาท บวกไป 4.90%
ตามกันมาติดๆเจ้าคะ สำหรับ GULF ลูกรักของเจียเอยมาที่ไรเจ็ดอดทนเข้าพอร์ต
ตลอด ล่าสุดขยับขึ้นมา 67.50 บาท บวกไป 1.50% ลุ้นกลับไปยืน 70.00 บาท อีก
รอบกันนะเจ้าคะ อนาคตเจ้มองสามหลักไปเลย สู้เฮียสูก้อยายอมแพ้วอื่น และ
GPSC ก็ไม่น้อยหน้า เผยผลงานปีนี้ดีกว่าปีก่อน หลังรับรู้รายได้จากการลงทุนโรง
ไฟฟ้า ขึ้นมาปิดที่ 76.00 บาท บวกไป 3.75% เจ้าคะ ในสัปดาห์นี้มาช่วยลุ้นไปต่อ
กันทั้งสามตัวนะเจ้าคะ

มาตุกลุ่ม EEC กันบ้างเจ้าคะ เจ้ได้บอกไปในคอลัมน์ก่อนหน้าแล้วนะเจ้าคะ
ว่ากลิ่นตุเหมือนจะเล่น และก็เป็นดังที่เจ้คาดเจ้าคะ จมูกเจ้ดีใหม่เจ้าคะ วะชะฮ่า
า.. บวกได้แรงส่ออย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวเจ้าคะ สำหรับ AMATA และ WHA
โดย AMATA ขึ้นไปปิดเกือบไฮที่ 19.70 บาท บวกไป 4.23% พร้อมปริมาณการซื้อขาย
ที่หนาแน่นขึ้นอย่างต่อเนื่องเจ้าคะ น่าจับตาดูอย่างยิ่งเจ้าคะ เพราะมี UPSIDE
เพียบบบ ปีที่แล้ววิ่งแรงขึ้นไปถึง 29.00 บาท ปีนี้จับตาให้ดีเจ้าคะย่อมาคือโอกาส
สะสมนะเจ้าคะ และในส่วนของน้องหว่าหว่า WHA ทรงดีไม่แพ้กันเจ้าคะ ขึ้นมาปิด
ไฮที่ 3.76 บาท บวกไป 3.30% แบบนี้มีโอกาสกลับขึ้นไป 4.00 บาท ให้ได้ชื่นใจอีก
ครั้งกันเจ้าคะ ที่สำคัญเจ้าสองตัวนี้มีประเด็นบวกการลงทุนของ EEC เกื้อหนุนใน
ระยะยาวเจ้าคะ เรียกว่าเสือนอนกินได้เต็มกันเลยทีเดียว ย่อมาก็ถือจังหวะเก็บสะสม
ไปในตัวเจ้าคะ

มาปิดท้ายกันด้วยหุ้นตัวเล็กกันบ้างนะเจ้าคะ เม้าท์มอยหุ้นตัวใหญ่กันไป
เยอะแล้ว มีเข้าตาเจ้ปังๆตัวหนึ่ง เจ้เห็นมาตอนท้ายตลาด แบบนี่ย่อยาคิดว่าจะเล็ด
รอดสายตาเจ้ไปได้นะเจ้าคะ สำหรับ SVOA ขึ้นมาปิดไฮ 1.73 บวกไป 6.79% พร้อม
วอลุ่มเข้าหนาแน่นอย่างมีนัยยะในช่วงท้ายตลาด แท่งเทียนเขียวใหญ่ยาวยาว..เจ้
ชอบชอบเจ้าคะ ทรงนี้หน้าแก๊งก์ไรต่อเจ้าคะ ถ้าพูดถึงเรื่องงบแล้วในทุกปีโตเกินคาด
มาตลอด และปีที่ผ่านมาก็ไม่ทำให้ผิดหวังได้ปังๆเลยเจ้าคะ แต่ตลาดก็ไม่เป็นใจ
ทำให้ยืนสู้แรงขายไม่ไหวโดนเทลงมาพร้อมตลาดในช่วงที่ผ่านมา แต่อย่างไรเจ้าคะ
หุ้นมันมีดีพื้นฐานรองรับ แพนิคเพราะปัจจัยภายนอกเท่านั้น สุดท้ายก็กลับมาที่
เดิม เจ้ก็อยากฝากถึงหุ้นตัวอื่นๆด้วยนะเจ้าคะ ถ้าไม่ได้ลงเพราะปัจจัยภายใน ย่อ
มาก็สะสมไปเจ้าคะ แล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมา(เกี่ยวกับไหมนี่555) สำหรับ
SVOA เจ้อยากให้จับตาดูกันให้ดีเจ้าคะ เพราะมีสิทธิ์จะกลับไปยืนที่ 2.00 บาท อีก
ครั้งในเร็ววันเจ้าคะ โอกาสเป็นของคนมีมองเห็นเท่านั้นนะเจ้าคะ แล้วพบกันใหม่
เจ้าคะ

By เจียเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง
ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซึ่งบางตัวไม่ซึ่งไม่หลุดแนว
รับก็ถือได้น่า จะให้ซึ่งปรี๊ดปรี๊ดทุกตัวคงไม่ได้
"ขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบความสำเร็จค่า"

ปล.สำคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

LineID : @wall-street



บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

TEL.02-473-7351
www.nclthailand.com